



## THÔNG CÁO BÁO CHÍ

**ĐỀ CÔNG BỐ NGAY LẬP TỨC:** Ngày 15 tháng 3 năm 2022

**NGƯỜI LIÊN LẠC:** Kristine Roselius, 415.519.5419 hoặc [kroselius@baaqmd.gov](mailto:kroselius@baaqmd.gov)

### Địa Hạt Không Khí thông báo về việc nghỉ hưu của Jack Broadbent

**SAN FRANCISCO** – Viên Chức Điều Hành Jack Broadbent của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh gần đây đã thông báo về kế hoạch nghỉ hưu sau hơn 18 năm trong vai trò lãnh đạo cơ quan này.

Jack Broadbent đã giữ vai trò viên chức điều hành/viên chức kiểm soát ô nhiễm không khí của Địa Hạt Không Khí từ năm 2004, với hơn 40 năm hoạt động trong ngành dịch vụ công. Địa Hạt Không Khí là một trong những cơ quan quản lý chất lượng không khí xuất sắc ở Hoa Kỳ. Dưới sự lãnh đạo của Ông Broadbent, Địa Hạt Không Khí đã phát triển và thực hiện nhiều chiến lược đổi mới giúp mang lại một môi trường không khí lành mạnh và được cải thiện cho cư dân Vùng Vịnh.

Giám Sát Viên Quận Contra Costa kiêm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Địa Hạt Không Khí, Karen Mitchoff chia sẻ: “Thay mặt cho Hội Đồng Quản Trị của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh, các nhân viên của cơ quan và cư dân của Vùng Vịnh, tôi muốn gửi lời cảm ơn Ông Broadbent vì đã dành nhiều năm phục vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống cho chúng ta. Chúc ông gặp nhiều điều tốt lành sau khi nghỉ hưu.”

Ông Broadbent đã có hàng chục năm kinh nghiệm quản lý môi trường trong cả khu vực công và tư nhân. Ông gia nhập Địa Hạt Không Khí sau khi giữ vai trò giám đốc sở không khí tại Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ, Khu Vực IX. Trước khi làm việc tại Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (Environmental Protection Agency, EPA) Hoa Kỳ, Ông Broadbent đã giữ vai trò phó viên chức điều hành của Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Duyên Hải Phía Nam, cũng như làm giám đốc kế hoạch và các vai trò quản lý cấp cao khác. Trong khu vực tư nhân, ông giữ vai trò quản lý các chương trình môi trường công ty cho Hughes Aircraft Company.

Trợ lý hội đồng Địa Hạt Không Khí, Alexander “Sandy” Crockett sẽ đảm nhận vai trò viên chức điều hành lâm thời trong vài tuần tới cho đến khi Địa Hạt Không Khí xác định được một viên chức điều hành lâm thời có nhiệm kỳ lâu hơn và cuối cùng là người thay thế cố định.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

# # #

---

*Air District Communications Office*  
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105  
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)